



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 11 tháng Ba năm 2022

Đến: Các Nhân viên và Đối tác của ODDS (**CME và Nhà cung cấp dịch vụ**, xin vui lòng chia sẻ với những người nhận dịch vụ I/DD và gia đình của họ. Xin cảm ơn.)

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Nhiệm vụ của nhóm dịch vụ Dự án Compass

Tuần tới, ODDS sẽ gửi những bức thư quan trọng qua Bưu điện Hoa Kỳ để thông báo bước tiếp theo trong Dự án Compass: nhiệm vụ của nhóm dịch vụ.

Dự án Compass: Lựa chọn của quý vị. Lộ trình của quý vị. Tương lai của quý vị.

ODDS đã thiết lập Dự án Compass để cải thiện cách thức những người khuyết tật về trí tuệ và chậm phát triển (I/DD) tham gia vào các dịch vụ. Dự án Compass cam kết sẽ cung cấp:

- Thông tin dễ tìm và dễ hiểu.
- Một quy trình lập kế hoạch đơn giản và linh hoạt.
- Các dịch vụ và kế hoạch hỗ trợ được thiết kế cùng với quý vị.

Các nhóm dịch vụ và mức giá mới

Bước đầu tiên của Dự án Compass là thiết lập quy trình Thẩm định Nhu cầu Oregon (Oregon Needs Assessment - ONA). Thẩm định viên và nhân viên quản lý hồ sơ sẽ sử dụng ONA để khảo sát và thu thập thông tin về nhu cầu hỗ trợ của thân chủ.

Bước tiếp theo là tìm hiểu xem nhóm dịch vụ nào đã được chỉ định cho một người. Các nhóm dịch vụ dựa trên độ tuổi và nhu cầu hỗ trợ cho một người.

Tuần tới, ODDS sẽ gửi thư qua đường bưu điện cho những người nhận các dịch vụ sau: nhà tập thể dành cho người lớn, hoạt động hỗ trợ trong ngày và việc làm. Các bức thư này sẽ thông báo cho mọi người biết họ thuộc nhóm dịch vụ nào. Vào ngày 1 tháng 7, ODDS sẽ áp dụng các mức giá mới cho những dịch vụ dựa trên nhóm dịch vụ của một người. **Xin lưu ý:** Đối với những người nhận được thư vào tuần tới, nhóm dịch vụ của họ không ảnh hưởng đến các dịch vụ mà họ nhận được. Việc chỉ định nhóm dịch vụ của họ chỉ ảnh hưởng đến cách ODDS thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Nhân viên ODDS và tôi nhận thức được rằng sự thay đổi có thể đáng sợ và gây khó khăn. Cho dù quý vị là nhân viên quản lý hồ sơ, nhà cung cấp dịch vụ, cha mẹ, người giám hộ hay người nhận dịch vụ, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý vị để vượt qua điều này và những thay đổi trong tương lai trong suốt tiến trình.

Nguồn lực của Dự án Compass

- Nguồn lực dành cho các Cá nhân và Gia đình: <https://go.usa.gov/xz2Az>.
- Nguồn lực dành cho các Nhân viên Quản lý Hồ sơ và Nhà Cung cấp dịch vụ: <https://go.usa.gov/xz2AS>.
- Trung tâm Đào tạo Dự án Compass - Xem các khóa đào tạo trước đây và lịch trình các khóa đào tạo sắp tới: <https://go.usa.gov/xz2sr>.

Đào tạo "Tổng quan về Compass"

- Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho những người I/DD và gia đình của họ sự hiểu biết tổng quát về Dự án Compass và dự án này sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào.
- Khi nào: 6 đến 7:30 tối Ngày 16 tháng 3
- Ở đâu? Tham gia qua Zoom tại <https://bit.ly/346jWMJ>.

Vui lòng sử dụng các nguồn lực này. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các nhân viên quản lý hồ sơ và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về những thay đổi này. Chúng tôi khuyến khích quý vị thường xuyên trao đổi với nhân viên quản lý hồ sơ của mình để họ có thể giúp quý vị giải quyết bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.